

Số: 149/CV-QLDA&PTQĐ
V/v trả lời nội dung đơn kiến nghị của
hộ bà Trần Phan Hòa Nhã, thường trú
tại thôn 2 xã Nhân Đạo, huyện
Đắk R'lấp, tỉnh Đắk Nông.

Đắk R'Lấp, ngày 24 tháng 6 năm 2020

Kính gửi: Bà Trần Phan Hòa Nhã, thường trú thôn 2
xã Nhân Đạo, huyện Đắk R'lấp, tỉnh Đắk Nông.

Ngày 10/6/2020, Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Đắk R'lấp nhận được đơn kiến nghị của hộ bà Trần Phan Hòa Nhã thường trú thôn 2, xã Nhân Đạo, huyện Đắk R'lấp. Nội dung gia đình kiến nghị không đồng ý số tiền đã được phê duyệt khi nhà nước thu hồi phần diện tích còn lại, sau khi thu hồi không đủ điều kiện tiếp tục sử dụng khi nhà nước thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng Công trình Khai thác Mỏ Bauxit Nhân Cơ – Đắk Nông (khai trường năm thứ 1 đến năm thứ 3 và một phần năm thứ 4). Sau khi xem xét nội dung kiến nghị của hộ gia đình và đối chiếu với các hồ sơ, văn bản liên quan, Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Đắk R'lấp có ý kiến trả lời như sau:

Thực hiện Kế hoạch số 95/KH-UBND ngày 13/5/2019 của UBND huyện Đắk R'lấp về việc thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm để thu hồi hết diện tích đất còn lại theo đơn kiến nghị của các hộ dân nằm ngoài ranh giới thu hồi dự án ĐTXD công trình Khai thác mỏ Bauxit Nhân Cơ Đắk Nông do không đủ điều kiện canh tác, sản xuất.

Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Đắk R'lấp đã phối hợp với Công ty Nhôm Đắk Nông – TKV và UBND các xã Đắk Wer, Nghĩa Thắng triển khai thực hiện công tác đo đạc, kiểm kê lập phương án bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân có đất trong khu vực thu hồi theo đúng quy định.

Ngày 10/4/2020 UBND huyện Đắk R'lấp đã ban hành Quyết định số 1345/QĐ-UBND về việc thu hồi 2.421,2 m² đất của hộ bà Trần Phan Hòa Nhã khi Nhà nước thu hồi đất phần diện tích còn lại, sau khi thu hồi không đủ điều kiện tiếp tục sử dụng khi nhà nước thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng Công trình Khai thác Mỏ Bauxit Nhân Cơ – Đắk Nông (khai trường năm thứ 1 đến năm thứ 3 và một phần năm thứ 4);

Ngày 10/4/2020 UBND huyện Đắk R'lấp đã ban hành Quyết định số 1402/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho hộ bà Trần Phan Hòa Nhã khi Nhà nước thu hồi đất phần diện tích còn lại, sau khi thu hồi không đủ điều kiện tiếp tục sử dụng khi nhà nước thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng Công trình Khai thác Mỏ Bauxit Nhân Cơ – Đắk Nông (khai trường năm thứ 1 đến năm thứ 3 và một phần năm thứ 4). Với tổng số tiền bồi thường, hỗ trợ là 207.414.122 đồng.

Việc có sự chênh lệch số tiền bồi thường, hỗ trợ giữa phương án lấy ý kiến và phương án được UBND huyện Đắk R'lấp phê duyệt là do tại thời điểm lấy ý kiến

về phương án bồi thường, hỗ trợ đối với hộ gia đình, Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Đắk R'Lấp dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ đối với toàn bộ diện tích đất gia đình đang sử dụng (2.421,2m²). Tuy nhiên quá trình thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ, Hội đồng thẩm định huyện Đắk R'lấp đã thống nhất bồi thường, hỗ trợ đối với 323,9 m² đất trồng cây lâu năm, còn lại phần diện tích hộ gia đình đang sử dụng nhưng được xác định phần diện tích chiếm đất của suối theo bản đồ đo vẽ 2010 do nhà nước quản lý (758,7m² đất cây lâu năm và 1.338,6m² đất nuôi trồng thủy sản) thì không được bồi thường, hỗ trợ.

Việc UBND huyện Đắk R'Lấp phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ cho hộ gia đình theo Quyết định số 1402/QĐ-UBND ngày 10 tháng 04 năm 2020 nêu trên và không bồi thường, hỗ trợ đối với phần diện tích gia đình đang sử dụng nhưng được xác định phần diện tích chiếm đất của suối theo bản đồ đo vẽ 2010 do nhà nước quản lý là đúng theo quy định tại khoản 4, điều 12 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất.

Trên đây là Công văn của Ban quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Đắk R'lấp về việc trả lời nội dung kiến nghị của hộ bà Trần Phan Hòa Nhã thường trú thôn 2 xã Nhân Đạo, huyện Đắk R'lấp, tỉnh Đắk Nông, để hộ gia đình và các đơn vị liên quan được biết./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBND huyện (b/c);
- Thanh tra huyện;
- Ban Tiếp công dân huyện;
- UBND xã Đắk Wer;
- Công ty Nhôm Đắk Nông – TKV;
- Lưu: VT. (Ngà)

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Trịnh Phú Yên